



TENESHIA HUDSPETH

COUNTY CLERK

Recording the Major Events of Your Life

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 3 Tháng 5, 2024

Liên Lạc: Rosio Torres-Segura

rosio.torres-segura@cco.hctx.net

media@vote.hctx.net

Ngày Bầu Cử ở Quận Harris Vẫn Tiếp Tục như Dự Định Mặc Dù Có Những Lo Ngại Về Dự Báo Thời Tiết Khắc Nghiệt

(HOUSTON, TX)— Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris (HCCO) đã sẵn sàng tiến hành Các Cuộc Bầu Cử Thống Nhất và Đặc Biệt vào Ngày Bầu Cử, Thứ Bảy, Ngày 4 Tháng 5, 2024, dù cho có những lo ngại về thời tiết khắc nghiệt. Mặc dù Quận Harris đã nhận được lượng nước mưa cao vài inch trong những ngày qua, nhưng không có địa điểm bầu cử nào bị ảnh hưởng bởi mưa lớn hoặc lũ lụt. Kể từ 1 giờ chiều Ngày 3 Tháng 5, tất cả 151 địa điểm bầu cử sẽ mở cửa như đã dự tính từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối vào ngày mai.

Bà Teneshia Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris, kiêm Giám Đốc Ty Bầu Cử Quận Hạt nói: “Chúng tôi hiểu rằng có một số cử tri Quận Harris lo ngại về thời tiết khắc nghiệt có thể xảy ra vào Ngày Bầu Cử Thứ Bảy này. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo đảm an toàn cho các cử tri và nhân viên bầu cử.”

HCCO tiếp tục theo dõi các tình trạng thời tiết tại địa phương, trong đó có khả năng xảy ra mưa lớn và lũ lụt. Nhân viên Ty Bầu Cử sẽ liên lạc với các cơ sở đang phục vụ là những trung tâm bầu cử để bảo đảm các tòa nhà sẽ mở cửa, các nhân viên bầu cử sẽ được an toàn, và các cử tri sẽ có thể bầu lá phiếu của họ vào Ngày Bầu cử.

Bộ Luật Bầu Cử Texas không cung cấp các thủ tục cụ thể cho các tình trạng thời tiết khẩn cấp. Tuy nhiên, trong trường hợp một địa điểm bầu cử buộc phải đóng cửa vào bất kỳ thời điểm nào trong Ngày Bầu Cử, HCCO sẽ cố gắng hết sức để tư vấn cho các cử tri về những thay đổi. Thông tin sẽ được chia sẻ trên www.HarrisVotes.com, các trang mạng truyền thông xã hội chính thức của chúng tôi (@HarrisVotes), và được thông báo qua các kênh truyền thông địa phương.

Bà Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh giải thích: “Trong trường hợp một trung tâm bầu cử bị đóng cửa do lũ lụt, các cử tri Quận Harris có thể đi bầu tại bất kỳ địa điểm nào khác trên toàn quận hạt. Văn phòng của chúng tôi đang liên lạc với các chính quyền địa phương, và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm Ngày Bầu Cử diễn ra suôn sẻ và an toàn.”

HCCO đang phối hợp với Văn Phòng Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp và An Ninh Nội Địa Quận Harris để được hướng dẫn về các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. HCCO sẽ thông báo cho công chúng về bất kỳ thay đổi nào hoặc đóng cửa khi thời tiết khắc nghiệt xảy ra tại khu vực đó.

Để biết thêm thông tin về bầu cử có sẵn tại www.HarrisVotes.com. Cho các tin tức và cập nhật, hãy theo dõi trên truyền thông xã hội tại @HarrisVotes.

###